

มพล.ยกระดับคุณภาพการศึกษา

นำครูผลงานเด่นทัศนศึกษานครปักกิ่ง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำครูที่มีผลงานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดดเด่น ตามโครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เห็นฟ้าดูงานการศึกษา ประเทศจีน พร้อมคณะ The Championship 2006 หวังเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ กลับมาเป็นแรงผลักดันแก่ครูนักเรียนร่วมพัฒนา และยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้ผลสำเร็จลุล่วง

รศ.นริวรรณ จินตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาความสัมพันธ์ภายนอก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในฐานะรองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษา กล่าวว่า โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เตรียมนำคณะครูที่ผ่านการอบรมและมีผลงานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดดเด่น เป็นผู้ทำประโยชน์ให้แก่โครงการ จำนวน 10 คน พร้อมคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 4 คน เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียน ที่ชนะเลิศ 4 ทีมสุดท้าย จากการแข่งขันตามโครงการ “เงินทองของมีค่า” หรือ “The Championship 2006” เมื่อวันที่ 27-31 มีนาคม 2550 โดยมีกำหนดเยี่ยมชม 2 โรงเรียนที่ได้ชื่อว่า มี

ระดับมาตรฐานการศึกษาที่เป็นอันดับ 1 ของเขต คือ NUMBER ONE HIGH SCHOOL โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งแรกของเมืองปักกิ่ง ที่มีประวัติด้านการให้การศึกษามาอย่างยาวนานและ JING SHONG SCHOOL โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านศิลปะการแสดงมุ่งเน้นส่งเสริม นักเรียนไปศึกษาต่อด้านการแสดงแขนงต่างๆ เช่น กายกรรม เป็นต้น โอกาสเดียวกันโครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จะนำคณะเยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนของสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ NATIONAL LIBRARY CHINA เพื่อศึกษาระบบการจัดการห้องสมุดที่มีความทันสมัยควบคู่กับการบริการที่มีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการ รวมถึงการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดู

ร้อน พระราชวังต้องห้าม และถนนหวังฝูจิ้ง แห่งนครปักกิ่ง ศูนย์รวมร้านขายสินค้าชื่อดังจากทั่วโลกถือเป็นการเปิดมุมมองที่ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าสามารถพัฒนาควบคู่กับการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศได้

รองประธาน คณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาครูฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าการเดินทางไปทัศนศึกษายังสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มพูนความรู้มุมมองประสบการณ์ใหม่ เพื่อนำมาถ่ายทอดให้แก่คณะครูและนักเรียน สร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และความตั้งใจของโครงการ หากโรงเรียนทั้ง 11 โรงเรียน ในโครงการประสบความสำเร็จก็สามารถเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ได้เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ยั่งยืนต่อไปได้.